

Số 114/BC-HĐND

Khánh Sơn, ngày 13 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND huyện phân công Ban Kinh tế - xã hội thẩm tra báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của UBND huyện trình kỳ họp. Qua thẩm tra, Ban KT-XH báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2022

1. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021

Qua thẩm tra báo cáo số 97/BC-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của UBND huyện trình kỳ họp. Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021 của UBND huyện. Năm 2021, trong bối cảnh nền kinh tế xã hội chung của cả nước và tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn do đại dịch CoVid 19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt vào những tháng cuối năm huyện Khánh Sơn trực tiếp chịu ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch trên diện rộng với số ca F0 tăng cao mỗi ngày, đến nay chưa được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, UBND huyện đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều giải pháp nhằm triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương đồng thời với công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó đã ban hành nhiều văn bản nhằm chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương; chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, triển khai đồng bộ các chương trình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, nhờ đó trong năm 2021 UBND huyện đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Phần lớn các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết HĐND huyện giao (23/30 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 7/30 chỉ tiêu không đạt kế hoạch giao), giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng 10.72% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất CN-TTCN tăng 8.08% so với cùng kỳ, hoạt động thương mại dịch vụ duy trì ổn định, buôn bán lưu thông hàng hóa diễn ra bình thường; về xây dựng cơ bản ước thực hiện năm 2021 hoàn thành giải ngân 100% vốn phân cấp, vốn Trung ương và vốn tỉnh giao; công tác tài nguyên môi trường hoàn thành việc quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; thu ngân sách nhà nước đạt 7/9 chỉ tiêu; công tác tổ chức

bộ máy hành chính nhà nước được quan tâm, thực hiện giải thể trung tâm DVTM, Phòng Y tế cả chuyển chức năng tham mưu quản lý nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND&UBND huyện, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách trên địa bàn, kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid; các chương trình kinh tế trọng điểm, chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội được triển khai góp phần phát triển KTXH, góp phần vào công tác giảm nghèo với tổng số hộ nghèo năm 2021 giảm 375 hộ đạt 117,18%,....

2. Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT- XH năm 2021.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Xã hội cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022 của UBND huyện trình kỳ họp. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, UBND huyện đã đề cập khá toàn diện, đề ra các giải pháp theo từng ngành, từng lĩnh vực mang tính định hướng, phù hợp với địa phương.

3. Kiến nghị, đề xuất:

3.1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của huyện vẫn đang tồn tại nhiều hạn chế, khó khăn, vướng mắc. Đề nghị UBND huyện phân tích, đánh giá và làm rõ kết quả triển khai trên một số lĩnh vực công tác như sau:

- Về báo cáo: Rà soát lại các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội thực hiện năm 2021 để có sự đánh giá cụ thể về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện trong năm 2021 so với Nghị quyết số 38/NQ-HĐND huyện ngày 25/12/2020 của HĐND huyện. Đối với các chỉ tiêu không đạt cần phân tích nguyên nhân dẫn đến 7/30 chỉ tiêu không đạt, từ đó đề ra giải pháp khắc phục thực hiện trong năm 2022.

- Về công tác chỉ đạo, điều hành: Báo cáo đã phản ánh đúng tình hình và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, đồng thời đã nhận định, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Tuy nhiên cần làm rõ hơn vai trò, trách nhiệm của UBND huyện trong việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, trong đó cần đánh giá thêm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện trong việc vừa triển khai phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại thời điểm thực hiện chỉ thị 15, 16 trong vụ thu hoạch sầu riêng vừa phải định hướng hỗ trợ nhân dân tiêu thụ nông sản sầu riêng, mía tím và một số nông sản khác; công tác chỉ đạo tại thời điểm dịch bùng phát vào những tháng cuối năm... Đồng thời cần tập trung phân tích và làm rõ hơn các nguyên nhân nhất là nguyên nhân chủ quan tác động dẫn đến tồn tại, hạn chế trong thời gian qua để từ đó, đề ra giải pháp khắc phục, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

- Về lĩnh vực kinh tế:

+ Tại thời điểm vào vụ thu hoạch sầu riêng và các loại nông sản khác, trên địa bàn huyện bị ảnh hưởng rất lớn trong công tác tiêu thụ nông sản do việc thực hiện các chốt chặn theo Chỉ thị 16 về phòng chống covid, thương lái ép giá. Do đó cần phân tích rõ về việc tiêu thụ nông sản, các chỉ tiêu về sản lượng và giá trị sản xuất





nông nghiệp. Chỉ tiêu này đã tác động đến công tác giảm nghèo, tư tưởng và đời sống nhân dân như thế nào? Công tác nâng cao giá trị thương hiệu sầu riêng, việc quản lý nhãn hiệu nông sản của địa phương.

+ Việc triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi cây trồng năm 2021 và kế hoạch năm 2022. Việc rà soát các diện tích đã chuyển đổi nhưng không đủ điều kiện thực hiện chương trình để đề xuất quy hoạch chuyển đổi cho phù hợp. Việc triển khai công tác trồng rừng, khai thác gỗ rừng trồng.

- Về khoa học công nghệ: Báo cáo đánh giá bổ sung thêm số liệu về lĩnh vực chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, cụ thể trong năm đăng ký và đã nghiệm thu bao nhiêu đề tài, sáng kiến; triển khai ứng dụng đề tài khoa học công nghệ gì? Hiệu quả?

- Về Văn hóa xã hội

+ Báo cáo đánh giá cụ thể kết quả công tác tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa thông tin, xây dựng nếp sống gia đình, Phong trào TĐĐKXDĐSVH, công tác bảo tồn giá trị văn hóa, Chương trình phát triển du lịch, việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Những hạn chế, khó khăn của ngành VH TT trong năm 2021?

+ Công tác giáo dục đào tạo Báo cáo thêm việc tổ chức dạy và học trong điều kiện dịch covid đang bùng phát.

- Về An ninh trật tự: Theo báo cáo của UBND huyện, năm 2021 các loại tội phạm trên các lĩnh vực đều tăng rất cao so với cùng kỳ và xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, đề nghị cần phân tích làm rõ nguyên nhân và có giải pháp trong năm 2022.

- Về số liệu, phụ lục: Đề nghị UBND huyện rà soát bổ sung và chỉnh sửa số liệu báo cáo cho đảm bảo thống nhất với các biểu mẫu theo ý kiến tại cuộc họp thẩm tra.

3.2. Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2022

UBND huyện đã đề ra các giải pháp khá toàn diện và mang tính định hướng phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Tuy nhiên, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, đề nghị UBND huyện cần quan tâm, tập trung đề ra các giải pháp sát hơn nhằm khắc phục tồn tại hạn chế một số lĩnh vực sau:

- Về lĩnh vực sản xuất Nông lâm nghiệp: đề ra các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế xã hội, các chương trình trọng điểm của tỉnh (chương trình NTM, chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, chương trình trồng rừng, chương trình KTXH miền núi,...) bám sát hướng dẫn Chương trình của tỉnh, NQ của HĐND huyện và tình hình thực tế của địa phương. Tăng cường công tác quản lý về rừng trồng, về khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn.

- Về sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại-dịch vụ: Cần định hướng tập trung phát triển một số ngành nghề phù hợp với điều kiện của địa phương để đảm bảo thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Về đầu tư xây dựng cơ bản: đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng chậm tiến độ, chậm giải ngân; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, quan tâm đến công tác lựa chọn các chủ đầu tư có năng lực về quản lý đầu tư thực hiện dự án; Công tác giải ngân và quyết toán vốn đầu tư; công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng.

- Về Tài nguyên môi trường: Tăng cường chỉ đạo trong công tác quản lý quỹ đất công, đất bóc tách; thực hiện tốt công tác thống kê đất đai, lập kế hoạch sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

- Về văn hóa - xã hội: Chủ động linh hoạt triển khai nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid trong tình hình mới; tổ chức tốt các hoạt động dạy và học gắn với phòng chống dịch; Quan tâm đến chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nghề; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc tại địa phương phục vụ chương trình triển du lịch.

- Về quốc phòng- an ninh: Nhiệm vụ, giải pháp về công tác an ninh - quốc phòng trong việc đấu tranh phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm, ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn huyện; nhiệm vụ giải pháp trong việc chỉ đạo, triển khai diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp huyện năm 2022 và triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

- Về thực hiện các chương trình: bám sát nội dung các chương trình, đề án của tỉnh, huyện để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chương trình phát triển KT-XH miền núi, Nông thôn mới, các chương trình, đề án trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án. Đối với chương trình NTM đề nghị UBND huyện cần phải có giải pháp cụ thể hơn nữa cho từng tiêu chí để đạt được kế hoạch đề ra. Đối với các xã khi đăng ký tiêu chí cần phải xây dựng kế hoạch, lộ trình và xác định nguồn lực cụ thể để thực hiện tiêu chí.

Ban KT-XH kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND & UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Phòng TC-KH huyện;
- L/Đ VP HĐND & UBND huyện;
- Lưu: VT.



Thân Thị Kim Quy

•

